



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ผลดำเนินการ อภ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. แลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ว่า ปี 2560 อภ.มียอดจำหน่าย 15,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 แบ่งเป็นยาอภ. 7,300 ล้านบาท ยาผู้ผลิตอื่น 8,605 ล้านบาท เป็นยอดกระจายยาเชิงสังคมคือมีผู้ผลิตน้อยหรือไม่มี ผู้ผลิตในประเทศถึง 11,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของผลประกอบการ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,189 ล้านบาท</p> <p>สิ่งที่จะเดินหน้าต่อมี 3 เรื่อง คือ 1.โครงการวิจัย พัฒนา และก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง คาดว่าจะทำให้ราคายาลดลง 50% ผู้ป่วยเข้าถึงยามากขึ้น ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ปตท. ศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานคาดว่าใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่ 2 ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อผลิตยาน้ำรับประทาน ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ ยาน้ำใช้ภายนอก ยาฉี ด และยาเม็ด รวมทั้งคลังสำรองวัตถุดิบและอุปกรณ์ งบประมาณ 5,607 ล้านบาท คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2561 แล้วเสร็จในปี 2564 และ 3.โครงการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยมุ่งเน้นวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพร ทั้งยาเดี่ยวสมุนไพรตำรับ ที่มีความต้องการใช้สูงในระบบสุขภาพของประเทศและตลาดโลก โดยจะก่อสร้างโรงงานสารสกัดสมุนไพรงบประมาณ 717 ล้านบาท ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และจะทำโครงการเกษตรพันธันท์ (Contract Farming) พืชสมุนไพร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีสารสำคัญได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอและต่อเนื่อง</p> <p>นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า ใน 30 ปีข้างหน้า คาดว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่ายาในประเทศไทย จะเป็นยามะเร็ง แต่ ขณะนี้ไทยยังไม่มีศักยภาพในการผลิต ดังนั้นตั้งแต่ 5 ปี จะมียามะเร็งในราคาสมเหตุสมผล โดยจะพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และร่วม มือกับ ปตท.ในการเข้าสถานที่ส ราง โรงงานผลิต ซึ่งจะทำให้ราคายาลดลง 50% ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านยา และระยะสั้นใน 2 ปี อภ.จะมีการนำเข้าเพื่อจำหน่ายและแบ่งบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้ป่วยไทยสามารถเข้าถึงการรักษามากขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ภก.จักษกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ รอง ผอ .อภ. กล่าวว่า โครงการวิจัยพัฒนาและก่อสร้าง โรงงานผลิตยามะเร็ง จะผลิตยาใน 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มยามะเร็ง ที่เป็นยาเคมีบำบัดชนิดเม็ดและฉีด ซึ่งออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย และ 2.กลุ่มยามะเร็งรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ทั้งชนิดเม็ดและยา ฉีดชีววัตถุ แผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 นำเข้าเพื่อจำหน่ายและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ภายใน 2-4 ปี ควบคู่กันไปกับการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 2 การก่อสร้างโรงงาน ใช้เวลา 4-5 ปี และระยะที่ 3 ดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 8 ปี คาดว่าจะสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายได้ในปี 2568</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>เลือกตั้งบอร์ดแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทย นำโดย นายสุกเกษม อามระดิช อดีต กรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพ .ร.บ.สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และโฆษกเครือข่ายฯ และนายชุม สันต์ ฉายภักดิ์ อดีตกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ .ร.บ.สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เดินทางมายื่น หนังสือถึงร มว .สธ. ขอให้พิจารณาสั่งการให้ชะลอการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย เพื่อ ตรวจสอบความโปร่งใสก่อน โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา ร มว.สธ. เป็นผู้รับมอบ</p> <p>นายสุกเกษม ให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกตั้งกรรมการสภาแพทย์แผนไทยเมื่อปี 2559 มีปัญหาเรื่องความ ไม่โปร่งใส ทำให้ศาลปกครองสั่ง ให้เป็นโมฆะ ล่าสุดการเลือกตั้งปี 2561 มีปัญหาข้อเค้ไม่โปร่งใสเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ้ำซ้อน บางรายชื่อตกหล่น มีการแนบดินสอ 2 ปีไปให้ซึ่งสามารถลบได้ อีกทั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กรรมการการเลือกตั้ง บางคนเคยเป็นกรรมการในชุดที่เกิดปัญหาเมื่อปี 2559 หากยังไม่มีกรรมการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ แล้วร.มว.สธ.ลงนามรับรองการเลือกตั้ง อาจทำให้เกิดปัญหาในแง่กฎหมายตามมาได้</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ตีบทน้าร้องรพ.ในจ.พิษณุโลกทำลูกเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร ประธานคณะกรรมการใกล้เคียง รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยแพร่ ค.ณ.พิษณุภรณ์ สามโพธิ์สี ลูกสาววัย 1 ขวบ 8 เดือน ของนายวิชัย สามโพธิ์สี เจ้าหน้าที่เป็ล รพ.กำแพงเพชร และนางรัตนา สามโพธิ์สี ผู้ช่วยพยาบาล รพ.กำแพงเพชร เสียชีวิตหลังมารับการรักษาอาการปากเป็ยที่รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ว่า สาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน ได้นำเลือดส่งไปตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียด ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อนำมาวินิจฉัยร่วมกับผลชันสูตรศพที่จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทีมผู้บริหารและคณะแพทย์ได้เดินทางไปแสดงความเสียใจและฟังพระสวดอภิธรรม พร้อมแจ้งสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา 41 ควบคู่ไปกับเงินเยียวยาจากคณะแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรที่พิจารณาให้เต็มที่ตามความเหมาะสม</p> <p>นางรัตนา สามโพธิ์สี กล่าวว่า ทางรพ.ได้มาร่วมงานศพ แสดงความรับผิดชอบ และเสียใจ พร้อมให้การเยียวยา และบอกว่ากำลังรอผลตรวจชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนที่ไม่อธิบายสาเหตุการเสียชีวิตในช่วงนั้น เป็นเพราะแพทย์รู้สึกเสียใจและทำใจไม่ได้ พร้อมกับขอโทษ</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีทุกช่อง</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ร.มว.สธ. พร้อมด้วย 'กระแต อาร์ สยาม' นำคณะเข้าพบ นายกฯ พร้อม จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง 1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 โดยนายกฯ ได้ร่วมปักธงแสดงสัญลักษณ์ความรัก ความห่วงใย และปรารถนาดี จากรัฐบาลสู่เยาวชนและสังคมผ่านกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ร่วมยกร่างพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กล่าวในงานเสวนา '1 ทศวรรษแห่งการปกป้องสังคมและสุขภาพ' ว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อกำหนดตั้งแต่ต้นทาง ตามหลักการว่าจะกระทบกับกฎหมายของกระทรวงหรือทบวงอื่นไม่ได้ ซึ่งตอนแรกมีข้อเสนอห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเช่นเดียวกับบุหรี่ แต่มีการต่อรองจากกลุ่มธุรกิจให้สามารถโฆษณาได้ภายใต้ขอบเขต ทำให้เป็นปัญหาในเรื่องโฆษณาเช่นทุกวันนี้</p> <p>ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคม กล่าวว่า เมื่อใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวมาแล้ว 10 ปี ควรปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องการโฆษณา เพราะปัจจุบัน เป็นยุคดิจิทัล การควบคุมขอบเขตการโฆษณาทางโซเชียลมีเดียจึงต้องชัดเจน นอกจากนั้น ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดให้ควบคุมจริงจัง</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ธรรมาภิบาลระบบยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา แก่ผู้แทนบริษัทฯ สมาคมวิจัยและผลิตภัณฑ์ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ และ รพ.ต่างๆ ว่า สธ.ได้ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในปี 2560-2564 รพ.ผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และ รพศ./รพท.ลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 20 ลดการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยา ร้อยละ 50 ส่วนเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา และออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p>
<p>มติชน แนวหน้า สยามรัฐ</p>	<p>มลพิษกทม.-ปริณทล</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน ว่า ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลมากเกินไป รัฐบาลกำลังให้ทำฝนเทียมเพื่อลด ฝุ่นละออง ที่สำคัญทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆ ต้องช่วยกันลดฝุ่นละอองด้วย</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า ร.มว.สธ.ได้สั่งการให้เฝ้าระวัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ติดตามสถานการณ์และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง ซึ่งรายงานจาก คพ.ยังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานใน 6 จุด คือ สถานีตำรวจวัดริมถนนอินทรพิทักษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ, เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และ แขวงพลับพลา ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วย จากการเฝ้าระวังของ รพ.ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ผู้ป่วยโรคตาแดงมีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือเสียชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง และโรคปอดอักเสบแนวโน้มคงที่</p>
<p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>งดใช้แคปซูลห่อฝาชวด</p> <p>-เสนอข่าว นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส . พร้อมด้วยนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) อัย. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 11 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาชวดน้ำดื่ม หรือแคปซูล ซึ่งเป็นพลาสติกพีวีซีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การจัดเก็บมารีไซเคิลยากและไม่คุ้มทุน ทำให้แคปซูลถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา และหลายๆ ประเทศไม่ใช้แคปซูลแล้ว เช่น สิงคโปร์ เกาหลี อิตาลี อังกฤษ เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีน้ำดื่ม ทั้งที่ใช้และไม่ใช้แคปซูล เพื่อร่วมกันลดขยะพลาสติก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มจึงร่วมกันขับเคลื่อนการเลิกใช้แคปซูล ซึ่งจะลดขยะ แคปซูลได้ถึง 2,600 ล้านชิ้น หรือ 520 ตันต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้</p> <p>นายวันชัย ศรีทองคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารและการบริโภคอาหาร อัย. กล่าวว่า การใช้แคปซูลไม่ได้เป็นข้อบังคับ ของสธ. ซึ่งภาชนะบรรจุน้ำชวดจะมีวงแหวนเล็กๆ ติดผนังอยู่ฝาชวด ด้านล่าง หากยังไม่เปิดชวด วงแหวนจะไม่ขาดจากกัน เป็นตัวบ่งชี้ว่าชวดน้ำดื่มยังไม่มีการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข สุขภาพ</p>	<p>วัคซีนพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชฌิม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนสัตว์แพทย์ บุคลากรที่ทำงานในสถานบำบัดโรคสัตว์ ผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการ คนทั่วไปที่ต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบ้าชุกชุม รวมถึงผู้ที่คอยดูแลสัตว์จรจัด อาจได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขหรือสัตว์ใกล้เคียง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไทยมีแนวโน้มเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สูงขึ้น ปี 2558-2560 มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 330, 614 และ 843 ตัว และอัตราการเสียชีวิตของประชาชน คือ 5, 14 และ 8 ราย ล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม มีผู้เสียชีวิตรายแรก ที่ จ.สุรินทร์ ดังนั้น กรมวิทย์ฯ โดยสถาบันชีววัตถุ ที่ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศ ควบคุมคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับมนุษย์และสัตว์ รวมถึงเชื้อมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคให้กับประชาชนและสัตว์ได้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างเดือน ต.ค.-มี.ค. ของทุกปี จะมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย เป็นจำนวนมาก สธ.จึงมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาล ตลอดช่วงเทศกาลแสวงบุญ โดยระหว่างเดือน พ.ย. 2560-มี.ค. 2561 ได้ส่งทีมแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานในสังกัด 15 แห่ง หมุนเวียนปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 3 แห่ง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดลินิวส์</p>	<p>ทัศนคติวัยรุ่นวันวาเลนไทน์</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ ได้สำรวจความสุขและทัศนคติวัยรุ่นต่อวันวาเลนไทน์ ปี 2561 ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน อายุ 11-19 ปี 2,100 คน ในร.ร.เขต กทม.และปริมณฑล พบว่าน่าเป็นห่วงเรื่องวิธีคิดและมุมมองการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ที่นำความสุขและคุณค่าของตนเองไปผูกติดกับผู้อื่น โดยร้อยละ 39.03 มองว่าเป็นวันแห่งความรักที่คนรักแสดงความรักให้กัน ส่วนของเหตุผลที่ อายกมีแฟน ครั้งหนึ่งผูกความสุขของตนเองไว้กับการมีแฟน และเมื่อไม่สบายใจ ร้อยละ 51.30 จะใช้วิธีอยู่เฉยๆ คนเดียวพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รองลงมาร้อยละ 43.45 เลือกระบายความรู้สึก โดยเฉพาะกับเพื่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มากกว่าพ่อแม่
สำนักข่าวไทย	<p>มอบผลไม้สีแดงแทนความรัก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันวาเลนไทน์ ขอแนะนำทางเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยการมอบกระเช้าผลไม้สีแดง ซึ่งมีสีที่สื่อถึงความรักและอุดมด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมีที่มีคุณประโยชน์ นอกจากนี้จะเป็น การให้ของขวัญแทนใจแล้ว ยังเป็นการมอบสุขภาพดีแก่กันด้วย ส่วนผู้ที่นิยมมอบช็อกโกแลตในวันแห่งความรัก ควรเลือกดาร์กช็อกโกแลต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของหัวใจ ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น และช่วยลดอาการอุดตันของหลอดเลือด</p>
ทีวีช่อง 7	<p>โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่มีการแชร์ภาพ “หญิงแยะ” เน็ตไอดอลชื่อดังถึงผลิตภัณฑ์ “หัวเชื้อผิวขาว” พร้อมข้อความว่า ใช้แล้วผิวขาวขึ้นอย่างแน่นอนภายใน 3-7 วัน และโชว์การทดลองใช้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารปรอท ไม่พบความเป็นกรด ไม่มีสารไฮโดรควิโนน และอ้างมีเลขที่จดแจ้ง อย.ถูกต้อง</p> <p>ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หัวเชื้อผิวขาวดังกล่าวแล้ว พบมีเลขจดทะเบียน อย.จริง แต่การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณทำให้ผิวขาวภายใน 3-7 วัน ไม่เป็นความจริง ถือเป็นโฆษณาเกินจริง ส่วนกรณีที่หญิงแยะถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือโฆษณาเกินจริงด้วย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้กำลังทำหนังสือเรียกตัวหญิงแยะ และเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาชี้แจง ก่อนจะร้องทุกขกกล่าวโทษ พร้อมสั่งระงับการโฆษณาการแชร์ภาพดังกล่าวทันที</p>
เดลินิวส์	<p>โรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก ด้านวิกฤติบำบัดและอุบัติเหตุและประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร เปิดเผยถึงกรณีกรมการขนส่งทางบกจะเพิ่มโรคลมชักเป็น 1 ใน 5 โรคที่ห้ามขับรถหรือในกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับรถ ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเป็นการคัดกรองผู้ขับรถที่ไม่เหมาะสมออกไป ส่วนกรณีที่กำหนดให้ผู้ขอใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภากำหนดขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นั้น มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ โดยเฉพาะใบขับขี่รถสาธารณะ</p> <p>ด้าน นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยโรคลมชัก 5-6 แสนราย จากการศึกษา ของคลินิกลมชัก สถาบันประสาทวิทยา พบว่า ผู้ป่วยโรคลมชักยังคงขับรถอยู่ถึง 92% เคยเกิดอุบัติเหตุ 46% โดยต้องเข้ารับการรักษาในรพ. 33% ภายใน 1 ปีผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีอาการชักถึง 46% ทั้งที่ส่วนใหญ่กินยาสม่ำเสมอ และ 37% คิดว่าตนเองยังขับรถได้โดยที่ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นที่ขับขี่รถบนท้องถนนได้</p>
มติชน	<p>ตรวจสอบลึกลอบทำแท้ง อ.หัวหิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีพบศพทารกในถังขยะข้าง 7-11 หมู่บ้านรวมสุข เขตเทศบาลเมืองหัวหิน รวม 4 ศพ คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือคลินิกเถื่อนรับจ้างทำแท้ง ว่า จากการตรวจสอบในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่เคยพบหรือดำเนินคดีกับคลินิกลอบทำแท้งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่หลังจากพบศพทารกที่ อ.หัวหิน ได้สั่งการให้งานคุ้มครองผู้บริโภคติดตามตรวจสอบ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch